

สรุปผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
หรือ Public Scoping (ค.1)
โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2

1. บทนำ

การจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการกำหนดเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public Scoping (ค.1) เพื่อชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ได้แก่ เหตุผลและความจำเป็นของการพัฒนาโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ระยะเวลาการศึกษาโครงการ รายละเอียดโครงการเบื้องต้น และขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการ ตลอดจนแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ เพื่อให้การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับข้อเสนอต่างๆ ของประชาชน โดยบริษัทที่ปรึกษาได้เชิญกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะ (ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน) เช่น เว็บไซต์ หนังสือเชิญประชุม การติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และวิทยุชุมชน ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วย

- 1) ผู้ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ได้แก่ ผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร และบริเวณใกล้เคียงในตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชัน ตำบลจะโหนด ตำบลสะกอม และตำบลเกาะแก้ว
- 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่ กรมเจ้าท่า และบริษัทที่ปรึกษา
- 3) หน่วยงานพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
- 4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานระดับภูมิภาค/จังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักการเมือง
- 5) องค์กรเอกชน ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) กลุ่มองค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่โครงการ/นักวิชาการอิสระ ศาสนสถานในพื้นที่โครงการ
- 6) สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ/โทรทัศน์
- 7) ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในโครงการ



การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ
 ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public Scoping (ค.1)
 โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559



บรรยากาศการสัมมนาฯ ช่วงเช้า ณ ห้องประชุมสมิทธาแกรนด์บอลรูม โรงแรม บีพี สมิทธาบีช ไฮเทลแอนด์รีสอร์ท
 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา





บรรยากาศการสัมมนา ช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมวีว่าแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2. ผลการจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 หรือ Public Scoping (ค.1)

- 1) การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public Scoping (ค.1) โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสมิทธาแกรนด์บอลรูม โรงแรม บีพี สมิทธาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีกำหนดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระหว่าง 08.00-12.30 น. โดยเริ่มต้นด้วยการนำเสนอและให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ การศึกษาทบทวนตำแหน่งที่ตั้งและรูปแบบของท่าเรือ โดย นายชูกิจ ธรรมกุล ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ, การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ โดย ดร.ชุมโชค นันทวิชิต ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการขนส่ง และการกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดย นายกนก เข็มนาท ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี นางสาวจามรี อนุรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนข่าว และรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อจากนั้น จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อร่วมกันกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

- 2) ก่อนการลงทะเบียนตามกำหนดการข้างต้น มีกลุ่มผู้คัดค้านโครงการราว 60 คนเดินทางเข้ามาภายในบริเวณ โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องจัดประชุม เพื่อกีดขวางการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมสัมมนาและว่ากล่าวโจมตี การศึกษาโครงการอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเวลา 07.00 น. เริ่มมีประชาชนและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่แจ้งชื่อและลงทะเบียนล่วงหน้าได้เดินทางมาถึงสถานที่ จัดสัมมนา ทำให้เกิดความแออัดวุ่นวาย จนไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าห้องสัมมนาได้ ซึ่งในระหว่างการลงทะเบียนก็มีเจ้าหน้าที่ ทารวจและอาสาสมัครต้องวางกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
- 3) กรมเจ้าท่าและที่ปรึกษาโครงการได้ติดประกาศแสดงกติกากองการเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของ โครงการไว้บริเวณโถงทางเข้าห้องสัมมนา แต่กลุ่มผู้คัดค้านโครงการก็ยังไม่ปฏิบัติตามกติกาดังกล่าว โดยไม่ ยอมลงทะเบียนและก่อวุ่นวายไม่ให้อัดตัวที่สัมมนา ค.1 อีกทั้งยังทำให้ผู้เข้าพักภายในโรงแรมไม่ได้รับความ สะดวก จนกระทั่งเวลาประมาณ 08.15 น. ที่ปรึกษาได้ทยอยนำผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าห้องประชุมใน ช่องทางอื่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
- 4) 08.45 น. ผู้คัดค้านโครงการฝ่าแนวกันของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเข้าไปภายในห้องสัมมนาและใช้เวทีเพื่อ กล่าวโจมตีโครงการอย่างต่อเนื่อง และในเวลาต่อมาก็มีกลุ่มผู้คัดค้านโครงการอีกจำนวนหนึ่งเดินทางมา สมทบ พร้อมพุดจากชุมชนและโทรทัศน์ ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความหวาดกลัว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และอาสาสมัครเสริมต้องเร่งเสริมกำลังเข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในห้องสัมมนา
- 5) เนื่องจากผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ต้องการรับฟังรายละเอียดโครงการและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนิน โครงการอย่างรอบด้าน โดยฝ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความสงบได้วางกำลังคุ้มกันผู้เข้าร่วมสัมมนา ส่งผลให้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถกลับมานั่งภายในห้องสัมมนาได้อีกครั้ง และในเวลา 09.45 น. การสัมมนาและรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนจึงเริ่มขึ้น โดยผู้ดำเนินรายการอธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมมนา ในขณะที่กลุ่ม ผู้คัดค้านต่างส่งเสียงโห่ร้องและเป่านกหวีดรบกวนอยู่ตลอดเวลา หลังจากนั้นคัดค้านโครงการได้เคลื่อนกำลัง เข้ามาฝ่าแนวเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ก่อนมุ่งตรงไปยังผู้ดำเนินรายการเพื่อแย่งไมโครโฟน และ กระจายกำลังไปทั่วห้องประชุม พร้อมข่มขู่กลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาและทำลายทรัพย์สินต่างๆ ภายใน ห้องสัมมนา
- 6) ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวกลุ่มผู้คัดค้านโครงการยังคงใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดความไม่ปลอดภัย กับวิทยากรของโครงการ จึงต้องนำตัววิทยากรไปนำเสนอข้อมูลของโครงการในห้องควบคุมเสียงและ เริ่มนำเสนอข้อมูลโครงการ ขณะที่กลุ่มผู้คัดค้านโครงการยังคงใช้ความรุนแรงและรบกวนการนำเสนอข้อมูล โครงการ เช่น การปาหิน และการฉีดยาเคมีจากถังดับเพลิง ในระหว่างวิทยากรนำเสนอข้อมูลโครงการ จนกระทั่งแล้วเสร็จ จึงเปิดเวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แต่กลุ่มผู้คัดค้านโครงการยังคงโห่ร้องและขัดขวางการ สัมมนา ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่แสดงความประสงค์ในการแสดงความคิดเห็น จึงต้องมี การสื่อสารและสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างวิทยากรโครงการกับผู้เข้าร่วมสัมมนาที่แสดงความประสงค์ ในการแสดงความคิดเห็น โดยในส่วนของประชาชนที่เข้ารับฟังความคิดเห็นก็ยังคงถูกก่อกวนจากกลุ่มผู้คัดค้าน โครงการให้ออกจากห้องประชุม จนทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาบางส่วนต้องออกไปนอกห้องสัมมนาและไม่สามารถกลับเข้าห้องสัมมนาได้อีก จนกระทั่งถึงเวลา 11.45 น. ก็ไม่มีผู้ใดให้ความเห็นเพิ่มเติมจึงทำการปิดการ ประชุมสัมมนาในช่วงเช้า และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพักรับประทานอาหารกลางวัน

- 7) เนื่องจากกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ที่มาจากตำบลนาทับและตำบลจะโหลง ยังมีความประสงค์ที่จะรับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ในขณะที่บรรยากาศโดยรวมภายในห้องสัมมนาและบริเวณโดยรอบโรงแรม บีพี สมิหลापึช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอและสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสถานที่จัดประชุม ดังนั้นที่ปรึกษาและกรมเจ้าท่าจึงย้ายสถานที่จัดประชุมไปยังโรงแรมวีว่า เพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อเนื่องในช่วงบ่าย
- 8) ตลอดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระหว่างเวลา 13.20-15.40 น. เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อขอบเขตการศึกษาความเหมาะสม รายละเอียดโครงการ และประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมี **นายกนก เข็มนาท** **ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม** เป็นผู้ทำหน้าที่ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการและคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้เข้าร่วมการสัมมนา และ **ดร.พุทธชาติ ชุณสาคร** **ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน** เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อคัดกรองคำถาม นอกจากนี้ทางโครงการยังได้ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยวิธีการแจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เขียนแสดงความคิดเห็นและส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่โครงการเมื่อสิ้นสุดการสัมมนา
- 9) ภายหลังกการสัมมนา สิ้นสุดลงในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 กรมเจ้าท่าและบริษัทที่ปรึกษาได้เปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึง 16 มกราคม 2560 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน โดยมีผู้ส่งแบบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไปยังศูนย์ประสานงานโครงการในพื้นที่ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 116 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น ผลประโยชน์ต่อท้องถิ่นที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ การลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ผลกระทบด้านสุขภาพต่อเด็กและคนชรา ผลกระทบต่อวิถีชีวิต และแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

3. สรุปผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 หรือ Public Scoping (ค.1)

การสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 หรือ Public Scoping (ค.1) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 โดยในช่วงเช้า เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลาแกรนด์บอลรูม โรงแรม บีพี สมิหลापึช โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ ช่วงบ่าย เวลา 13.20-15.40 น. ณ ห้องประชุมวีว่าแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กรมเจ้าท่าและบริษัทที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามระเบียบของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ Public Scoping (ค.1) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนา 627 คน ทั้งนี้ ในส่วนของข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านการศึกษาทบทวนที่ตั้งของโครงการ

- ความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ โดยเสนอให้พิจารณาพื้นที่ด้านทิศเหนือห่างจากที่ตั้งปัจจุบันราว 200 เมตร เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งปลูกสร้างของหมู่บ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
- เพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ เช่น ขนาดพื้นที่หลังท่า เส้นทางเข้า-ออกโครงการ กิจกรรมการดำเนินงานของท่าเรือ และประเภทสินค้าภายในท่าเรือ เป็นต้น



